

tướng, làm cho mọi người quán triệt ý nghĩa chính trị của chủ trương này mà chấp hành chu đáo.

Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố và chỉ đạo các Hội đồng giám định y khoa trong việc khám lại sức khỏe cho công nhân, viên chức mất sức lao động và phải nghiên cứu đề ban hành sớm tiêu chuẩn về sức khỏe thích hợp cho từng loại nghề nghiệp nặng nhẹ khác nhau.

Ngoài ra, Hội đồng Chính phủ cũng hết sức lưu ý các đồng chí Thủ trưởng các Bộ, các ngành ở trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương phải luôn luôn nhắc nhở các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc quan tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho công nhân, viên chức, tăng cường công tác điều trị, điều dưỡng cho những công nhân, viên chức ốm đau chóng được phục hồi sức khỏe để trở lại làm việc, tránh để ốm đau kéo dài thành kinh niên, mãn tính dẫn đến tình trạng mất sức lao động như hiện nay.

Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thi hành thông tư này.

Hà-nội, ngày 24 tháng 1 năm 1969

T. M. Hội đồng Chính phủ

K. T. Thủ trưởng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

QUYẾT ĐỊNH số 16-CP ngày 25-1-1969 về công tác phòng và chữa bệnh bướu cổ.

Bệnh bướu cổ là một bệnh phổ biến ở miền núi; đặc biệt ở các vùng rẻo cao, tỷ lệ người mắc bướu cổ rất cao. Bệnh đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cơ thể con người, của giống nòi, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, trở ngại đến việc phát triển kinh tế, văn hóa miền núi. Vì vậy, công tác phòng bệnh và chữa bệnh bướu cổ là một công tác có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội lớn.

Để bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân và cán bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 27-12-1968 đã đề ra nhiệm vụ và biện pháp về tăng cường và khẩn trương phòng và chữa bệnh bướu cổ như sau:

1. Ở những địa phương có bệnh bướu cổ, công tác phòng và chữa bệnh bướu cổ phải

được coi là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân và cán bộ. Địa phương nào có tỷ lệ mắc bệnh này từ 10% trở lên so với dân số thì phải tổ chức phòng bệnh bướu cổ cho toàn dân; đồng thời phải tích cực chữa cho những người mắc bệnh bướu cổ, lấy kết quả chữa bệnh để đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức phòng bệnh, phấn đấu từng bước hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh, tiến tới thanh toán bệnh bướu cổ ở miền núi trong một thời gian tương đối ngắn.

2. Để hoàn thành nhiệm vụ nói trên, phải thi hành khẩn trương một số biện pháp chủ yếu sau đây:

a) Về tổ chức chỉ đạo, Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân tộc trung ương chỉ đạo thực hiện công tác phòng và chữa bệnh bướu cổ. Bộ Y tế được tổ chức một bệnh viện chuyên khoa nội tiết để nghiên cứu và điều trị cho cán bộ và nhân dân mắc bệnh bướu cổ và các bệnh nội tiết khác. Thông qua công tác nghiên cứu và chữa bệnh mà đề ra các biện pháp phòng bệnh, chữa bệnh bướu cổ và nội tiết có hiệu quả để đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ chuyên khoa về nội tiết. Bệnh viện sẽ xây dựng từ nhỏ đến lớn.

Ở các tỉnh miền núi, Ủy ban hành chính tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác này theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần dành một số giường trong bệnh viện tỉnh để nghiên cứu và chữa bệnh bướu cổ, qua đó mà rút kinh nghiệm phòng và chữa bệnh, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ.

b) Về công tác phòng bệnh, trước hết phải chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục và phổ biến thật sâu rộng trong nhân dân những kiến thức về vệ sinh phòng bệnh bướu cổ để nhân dân tích cực và thường xuyên thực hiện những biện pháp ngăn ngừa bệnh có hiệu quả.

Các cơ quan tuyên truyền, báo chí có trách nhiệm phối hợp với các ngành y tế làm tốt công tác này. Cần tránh gây tư tưởng bi quan, lo sợ bệnh tật trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác và sản xuất.

Bộ Y tế cần xúc tiến ngay việc sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh bướu cổ từ rong biển có nhiều chất i-ốt.

Tổng cục Thủy sản có nhiệm vụ tổ chức thu mua và cung cấp loại rong biển này theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bộ Nội thương có trách nhiệm tăng cường cung cấp cho những vùng có bệnh bướu cổ các hải sản có chứa nhiều chất i-ốt như mắm tôm, cá khô, nước mắm v.v... và loại muối biển mới sản xuất thay cho loại muối dự trữ lâu ngày và muối khoáng hiện nay.

Đề bảo đảm cho việc phòng bệnh một cách lâu dài, và có hiệu quả cao, cần tiến hành nghiên cứu sản xuất loại muối ăn có trộn chất i-ốt. Bộ Y tế có trách nhiệm cùng với Bộ Công nghiệp nhẹ nghiên cứu sản xuất thí nghiệm loại muối này với sự giúp đỡ của một số chuyên gia của các nước anh em. Sau khi nghiên cứu thành công, Bộ Công nghiệp nhẹ có trách nhiệm sản xuất đủ số muối ăn cần thiết cho các vùng có bệnh bướu cổ.

c) Về công tác chữa bệnh, kết hợp với việc phòng bệnh, cần đẩy mạnh việc chữa bệnh bướu cổ. Các bệnh viện tỉnh và huyện cần tổ chức điều trị cho những bệnh nhân bướu cổ. Những bệnh nhân là nhân dân vào điều trị nội trú trong bệnh viện ở các tỉnh miền núi được miễn trả viện phí.

Thuốc phòng và chữa bệnh bướu cổ sẽ bán cho nhân dân không lấy lãi. Những người không đủ điều kiện mua thuốc nếu có giấy chứng nhận của Ủy ban hành chính xã thì được cấp phát thuốc không phải trả tiền.

d) Về công tác đào tạo cán bộ, Bộ Y tế phải mở những lớp bồi dưỡng cho cán bộ y tế ở miền núi biết cách phòng và chữa bệnh bướu cổ, đồng thời có thể gửi một số cán bộ ra nước ngoài học tập.

Hội đồng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các ngành có liên quan có kế hoạch thi hành và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thi hành quyết định này. Hàng năm cần có sơ kết, tổng kết và báo cáo lên Hội đồng Chính phủ.

Hà-nội, ngày 25 tháng 1 năm 1969

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**CHỈ THỊ số 07-TTg/TPĐ ngày 21-1-1969
về phương hướng và nhiệm vụ thi
đua năm 1969.**

I. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 1968

Từ mùa xuân 1968, quân và dân miền Nam, với khí thế thi đua « quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược » đã liên tục tiến công và nổi dậy, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng về quân sự và chính trị.

Đề phối hợp chặt chẽ với tiền tuyến lớn anh hùng, đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, quân và dân miền Bắc nước ta đã hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu, hết lòng hết sức phục vụ tiền tuyến và đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Thắng lợi của quân và dân ta ở cả hai miền Nam, Bắc càng cổ vũ và động viên phong trào thi đua tiến lên lập nhiều thành tích mới, to lớn hơn nữa.

Phong trào « thi đua lập công, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược » của quân đội ta được phát động sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp và thu được kết quả lớn về nhiều mặt, thực sự trở thành cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước. Các đơn vị dân quân, tự vệ đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu rất dũng cảm.

Các lực lượng công an nhân dân và công an nhân dân vũ trang trong phong trào thi đua « vì an ninh của Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược », đã có nhiều cố gắng bảo đảm trật tự an ninh chung.

Phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu bảo vệ sản xuất được phát triển khá mạnh ở những vùng giặc Mỹ liên tục bắn phá, công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân ta vô cùng dũng cảm, « tay búa tay súng », « tay cây tay súng », kiên quyết bám máy, bám ruộng để sản xuất, chiến đấu bảo vệ sản xuất và có nhiều điển hình tốt. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngành giao thông vận tải đã hết sức cố gắng bảo đảm phục vụ chiến đấu, phục vụ tiền tuyến. Các ngành lưu thông phân phối đã cố gắng phục vụ đời sống của quân đội và nhân dân. Các ngành y tế, giáo dục, văn hóa đã khắc phục nhiều khó khăn và tiếp tục phát triển. Ở nhiều vùng, nhân dân ta đã anh dũng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ do chiến tranh của giặc Mỹ và những trận bão lụt lớn gây ra.

Phong trào « ba sẵn sàng » và « ba đảm đang » của thanh niên và phụ nữ phát triển tương đối rộng, nhất là trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông vận tải và chống bão lụt. Phong trào thi đua « ba quyết tâm » trong giới trí thức cũng có những tiến bộ rõ rệt.

Tuy nhiên, phong trào thi đua năm qua trong các lực lượng vũ trang nhân dân và công an chưa đạt được kết quả thật tốt trong việc cải tiến quản lý cơ sở vật chất và kỹ thuật, trong việc xây dựng và bồi dưỡng các điển hình có tác dụng lớn, trong việc bảo đảm trật tự, trị an ở một số địa phương và đầu mối giao thông quan trọng. Trong các ngành sản xuất và công tác, việc chỉ đạo quản lý kinh tế và việc tổ chức thi đua ở nhiều ngành, nhiều cấp bị buông lỏng, cho nên năng suất lao động còn thấp, lãng phí và tham ô khá nghiêm trọng, kỷ luật lao động lỏng lẻo. Việc phổ